



# Xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu ở Hưng Hà

(Tiếp theo trang 1)



Chi bộ thôn Đồng Lạc, xã Minh Khai (Hưng Hà) họp bàn giải pháp tiếp tục duy trì mô hình chi bộ kiểu mẫu.

Năm học 2022 - 2023, Chi bộ Trường Mầm non Dân Chủ đăng ký xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu với nội dung: "Nêu cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ; làm tốt công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc nâng cao chăm sóc giáo dục trẻ". Ngay sau khi được lựa chọn xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, Chi bộ đã tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung thực hiện mô hình. Bà Nguyễn Thị Nga, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Chi bộ đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề để thảo luận, bàn bạc, đưa ra các giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả nội dung đăng ký, trong đó chú trọng nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, giáo viên. Trong quá trình thực hiện, Chi bộ tổ chức đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm kịp thời. Nhờ vậy, chất lượng dạy và học của nhà trường không ngừng được nâng lên. Năm học 2022 - 2023, nhà trường dẫn đầu khối mầm non cấp huyện, được UBND tỉnh tặng cờ thi đua. Việc xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu đã tạo luồng sinh khí mới thúc đẩy cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân

viên trong trường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đến nay, toàn huyện Hưng Hà có 39 chi bộ được công nhận mô hình chi bộ kiểu mẫu. Ông Nguyễn Xuân Trường, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Các chi bộ được lựa chọn xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu đã xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện, đưa nội dung xây dựng các tiêu chí vào các kỳ sinh hoạt. Việc xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu được các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai hiệu quả đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng hoạt động của chi bộ. Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

### Khơi nguồn sinh khí mới cho Đảng

Năm 2024, Hưng Hà có 67 chi bộ đăng ký xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu với nhiều

nội dung phong phú: Vận động nhân dân giải phóng mặt bằng phục vụ dự án; xây dựng hệ thống đường điện thấp sáng đường quê; giải quyết thủ tục hành chính; huy động nguồn vốn cho vay phát triển kinh tế; giữ gìn và bảo vệ môi trường; bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới... qua đó khơi nguồn sinh khí mới xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đại úy Bùi Trung Thành, Trưởng Công an xã Tiến Đức cho biết: Năm 2024, Chi bộ Công an xã Tiến Đức được lựa chọn xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu với nội dung: "Lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an xã thực hiện tốt công tác phòng, chống, trấn áp tội phạm trong tình hình mới". Được cấp ủy tin tưởng lựa chọn thực hiện xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đều rất phấn khởi, coi đây là mục tiêu, động lực để tiếp tục xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Chi bộ đã tổ chức thảo luận, xây dựng kế hoạch thực hiện; yêu cầu đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, tâm huyết với công việc; tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm; phối hợp

chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở; tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội, tác hại của ma túy và tệ nạn xã hội để nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác. Để án số 02/ĐA-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022 - 2025" là giải pháp quan trọng nhằm đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng hoạt động của các chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Với những quy định cụ thể, thiết thực, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu đã khơi nguồn sinh khí mới trong hoạt động của các loại hình chi bộ ở Hưng Hà. Ông Nguyễn Trọng Lộ, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết: Từ những kết quả đạt được trong xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, huyện Hưng Hà đề ra mục tiêu đến năm 2025 có 20% chi bộ đạt chi bộ kiểu mẫu. Để đạt mục tiêu này, Huyện ủy đã tổ chức tập huấn, tiếp tục chỉ đạo các chi bộ tăng cường giáo dục tư tưởng, tích cực nắm bắt thông tin, nâng cao chất lượng sinh hoạt nói chung, chất lượng sinh hoạt chuyên đề, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, phát huy phẩm chất đạo đức của đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu tới tất cả các tổ chức cơ sở đảng; khuyến khích các chi bộ chọn những nội dung gắn với thực tế của từng đơn vị, địa phương với cách làm hay, sáng tạo và thực hiện theo đúng hướng dẫn và nội dung đăng ký; chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và chỉ đạo nhân rộng những mô hình hay, sáng tạo, đạt hiệu quả rõ rệt.

Tác phẩm tham gia giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024.

# Sức trẻ xây dựng nông thôn mới

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, đoàn thanh niên, hội liên hiệp thanh niên (LHTN) các cấp triển khai nhiều chương trình, hoạt động cùng chính quyền và nhân dân xây dựng nông thôn mới (NTM). Bà Hồ Thị Lan, sinh năm 1953, thôn Hưng Long Bắc, xã Đông Long (Tiền Hải) là cựu thanh niên xung phong, hoàn cảnh khó khăn, phải ở nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng. Trước hoàn cảnh của bà, Huyện đoàn Tiền Hải đã đề xuất Tỉnh đoàn hỗ trợ để xây nhà tình nghĩa cho bà. Ngôi nhà mới diện tích hơn 60m<sup>2</sup>, kinh phí xây dựng dự kiến gần 200 triệu đồng. Ngoài 70 triệu đồng do các cấp bộ đoàn, hội hỗ trợ, phần còn lại do gia đình, họ hàng, bà con hàng xóm ủng hộ. Bà Lan cho biết: Được hỗ trợ xây nhà, tôi rất hạnh phúc. Tôi trân trọng cảm ơn tấm lòng của thanh niên và các nhà hảo tâm. Kêu gọi hỗ trợ xây nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn là một trong những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ nói chung, thanh niên nói riêng ủng hộ. Kinh phí thực hiện các hoạt động xây dựng NTM được huy động từ Cầu lạc bộ doanh nghiệp trẻ của huyện, hỗ trợ từ đoàn cấp trên và đóng góp từ thanh niên cơ sở. Giai đoạn 2019 - 2024, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã huy động gần 8,5 tỷ đồng thực hiện các công trình, phần việc thanh

công trình thanh niên thấp sáng đường quê, 32 công trình thanh niên gắn với công tác bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, đội ngũ y bác sĩ trẻ công tác trên địa bàn huyện đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc cho hơn 3.000 người cao tuổi, người neo đơn, người nhiễm chất độc hóa học; tổ chức sàng lọc, phát hiện bệnh lý cơ bản cho hơn 5.000 học sinh. Ngoài ra, đoàn, hội các xã, thị trấn còn thực hiện nhiều phần việc gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tại Quỳnh Phụ, hội LHTN các cấp đã phối hợp hỗ trợ kinh phí xây 4 ngôi nhà cho hộ nghèo, hội viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp trao tặng và hoàn thành 10 tuyến đường thấp sáng đường quê; tổ chức 32 chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 2.500 người. Chị Nguyễn Thị Hồng Thúy, Bí thư Huyện đoàn thông tin: Tổ chức đoàn, hội lựa chọn công trình, phần việc thiết thực nhất để tham mưu cấp ủy, chính quyền. Khi được sự đồng ý, đoàn, hội các cấp chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nói chung, thanh niên nói riêng ủng hộ. Kinh phí thực hiện các hoạt động xây dựng NTM được huy động từ Cầu lạc bộ doanh nghiệp trẻ của huyện, hỗ trợ từ đoàn cấp trên và đóng góp từ thanh niên cơ sở.

niên xây dựng NTM; huy động hơn 5.000 ngày công và kinh phí sửa chữa, làm mới 91km đường giao thông nông thôn; sửa chữa, xây mới 91 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ; cải tạo, nâng cấp 84 nhà vệ sinh trong trường học; khánh thành gần 100km thấp sáng đường quê; 17 sân thể thao cộng đồng; 2 cầu dân sinh; 84 mô hình thanh niên "Con đường bích họa"; trồng mới hơn 1,5 triệu cây xanh; tổ chức gần 7.500 đợt ra quân bảo vệ môi trường, làm sạch biển. Không chỉ nỗ lực xây dựng các công trình, thực hiện các phần việc thanh niên, mỗi cấp bộ đoàn, hội đều tích cực phát huy vai trò của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế. Trong đó, tổ chức hàng trăm buổi tư vấn, tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho đoàn viên; phối hợp với các ngân hàng giúp đoàn viên vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhờ sự hỗ trợ của tổ chức đoàn, hội cùng ý chí vươn lên, đã xuất hiện rất nhiều thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp thành công, tạo việc làm cho nhiều lao động. Các hoạt động của tuổi trẻ đã đóng góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương xây dựng NTM. Thông qua các hoạt động còn góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhân rộng hình ảnh đẹp của thanh niên Việt Nam xung kích, tình nguyện vì cộng đồng.

KUÂN PHƯƠNG



Công trình thanh niên thấp sáng đường quê tại xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ).

# Tăng cường sàng lọc, sẵn sàng khu cách ly, điều trị ca bệnh bạch hầu

Trước diễn biến ghi nhận ca mắc, ca tử vong do bạch hầu tại một số địa phương trên cả nước, để chủ động phòng, chống dịch bệnh, nhiều bệnh viện trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch, có phương án khám, cách ly, điều trị bệnh. Mục tiêu kiểm soát kịp thời khi có ca bệnh, không để bệnh lây lan, hạn chế tối đa các diễn biến xấu ảnh hưởng tới sức khỏe người bệnh và giảm thiểu nguy cơ tử vong do mắc bệnh bạch hầu. Được xem là nơi "cửa ngõ" của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, mỗi ngày, Khoa Khám bệnh tiếp đón hơn 1.000 bệnh nhân. Số lượng bệnh nhân đông, đa dạng, trong đó có cả bệnh nhân tỉnh ngoài, bệnh nhân đi từ các tỉnh khác về. Do đó, nguy cơ xuất hiện ca bệnh bạch hầu là điều có thể xảy ra. Để chủ động phòng, chống bệnh, ngay từ khâu tiếp đón, các cán bộ, nhân viên trong Khoa đã thực hiện rà soát, phân loại nguy cơ. Bác sĩ Phạm Thu Hương, Phó Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh chia sẻ: Triển khai các

biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã có kế hoạch gửi các khoa, phòng, trung tâm; đồng thời, có hướng dẫn tiếp đón, sàng lọc, phân luồng người mắc bệnh bạch hầu. Đối với Khoa, ngay từ khi người bệnh đăng ký lấy số khám bệnh, chúng tôi đã tiến hành sàng lọc. Nếu có dấu hiệu nghi mắc, bệnh nhân sẽ được hướng dẫn chuyển vào khu vực chờ tại phòng đệm dành cho bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm. Khi bệnh nhân quá đông, khu vực tiếp đón không sàng lọc hết, bệnh nhân vào khám, với các triệu chứng nghi ngờ, bác sĩ sẽ chuyển bệnh nhân xuống phòng riêng dành cho bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm, sau đó báo Khoa Truyền nhiễm khám. Hiện nay, hàng ngày cũng có nhiều bệnh nhân mắc viêm họng cấp do virus, thời tiết, trào ngược dạ dày. Những trường hợp này, chúng tôi sẽ hỏi thêm các yếu tố dịch tễ, có đến các khu vực có ổ dịch không nhằm tránh bỏ sót ca mắc. Tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, mới

đây tiếp nhận một trường hợp nghi mắc bệnh bạch hầu được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa sang. Qua quá trình theo dõi, điều trị và thực hiện xét nghiệm mẫu bệnh phẩm, rất may bệnh nhân có kết quả âm tính với bạch hầu. Thực hiện nhiệm vụ khám, điều trị các bệnh truyền nhiễm, trong đó có bệnh bạch hầu, Khoa cũng chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, vật tư y tế; cập nhật phác đồ điều trị theo quy định của Bộ Y tế... sẵn sàng thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân. Khi có ca bệnh điều trị tích cực, chuyển tuyến kịp thời, không để tử vong. Cán bộ, nhân viên trong Khoa sẵn sàng tập huấn cho tuyến dưới về chăm sóc, cách ly, điều trị bệnh bạch hầu. Ngoài Khoa Khám bệnh, Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng đề nghị các khoa, phòng, trung tâm phổ biến, cập nhật hướng dẫn phát hiện, chẩn đoán điều trị bệnh bạch hầu cho cán bộ, nhân viên y tế, truyền thông về bệnh, lồng ghép tư vấn sức khỏe cho

người bệnh khi khám, điều trị; thực hiện các biện pháp phòng, chống như đeo khẩu trang, sát khuẩn, lau bề mặt tiếp xúc và vệ sinh mũi, họng hàng ngày. Khi phát hiện ca nghi ngờ, ca mắc bệnh, báo ngay về Phòng Kế hoạch tổng hợp, liên hệ Khoa Y sinh để lấy mẫu xét nghiệm gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh... Dù số lượng bệnh nhân không đông như các bệnh viện tuyến tỉnh, mỗi ngày tiếp đón từ 500 - 700 bệnh nhân song Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy cũng không chủ quan, lơ là trước dịch bệnh. Bác sĩ Phạm Văn Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết: Ngay khi có các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, ngành y tế, Bệnh viện đã bố trí cho cán bộ tham gia các lớp tập huấn về khám sàng lọc, cách ly, điều trị bệnh nhân bạch hầu; giao Khoa Truyền nhiễm tổ chức tập huấn cho toàn thể cán bộ, nhân viên đơn vị. Đối với thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, Bệnh viện đã giao cho Khoa Dược lên kế hoạch dự trữ nhằm bảo đảm cho công tác điều trị.

Về khâu tiếp đón, những trường hợp nghi ngờ sẽ chuyển vào Khoa Truyền nhiễm, bác sĩ sẽ khám, hội chẩn với bệnh viện tuyến trên để có hướng xử trí, cách ly, điều trị. Tăng cường công tác truyền thông cho người bệnh, tổ công tác xã hội truyền 2 lần/tuần vào thứ 3 và thứ 5. Hiện tại, Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy có 6 phòng bệnh. 4 nhân lực của Khoa sẵn sàng tiếp nhận, cách ly, điều trị nếu có ca bệnh bạch hầu. Bác sĩ Đoàn Quang Thành, Trưởng khoa Truyền

niêm cho biết: Nếu bệnh nhân sốt, ho, đau họng, khó thở, có giả mạc, có yếu tố dịch tễ sẽ đưa vào cách ly của Khoa để lấy mẫu xét nghiệm, điều trị. Chúng tôi đã có phương án chia các kíp trực, mỗi kíp 2 người để chăm sóc, điều trị bệnh nhân. Việc điều trị thực hiện theo phác đồ của Bộ Y tế. Năm 2023, cả nước có 57 ca mắc, 7 ca tử vong do bạch hầu; 6 tháng đầu năm 2024, số ca mắc là 6 ca, trong đó 1 ca tử vong. Theo đánh giá của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), đến nay số ca mắc thấp, các ổ dịch nhỏ

vẫn trong tầm kiểm soát. Bệnh bạch hầu đã có vắc-xin phòng bệnh. Tuy nhiên, bệnh có thể lây nhiễm qua đường hô hấp hoặc qua tiếp xúc trực tiếp với chất dịch tiết từ niêm mạc mũi họng của bệnh nhân hoặc người lành mang trùng khi ho, hắt hơi. Không chủ quan, lơ là trước dịch bệnh, các bệnh viện cần chủ động, thực hiện tốt các khâu: sàng lọc, cách ly, điều trị ca nghi mắc, ca mắc; kiểm soát nhiễm khuẩn, truyền thông phòng bệnh... tránh lúng túng, bị động khi có ca mắc, nghi mắc.

HOÀNG LANH



Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy tăng cường sàng lọc nhằm phát hiện sớm ca bệnh bạch hầu.